

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, chương trình hoạt động năm 2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2022

Trong năm 2022, trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã chủ động nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin để chuẩn bị tốt nội dung, chương trình Kỳ họp Chuyên đề, Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham gia các hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, trước kỳ họp thứ 4, sau kỳ họp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề, Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; cho ý kiến đối với các nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh (liên quan đến lĩnh vực bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập); lãnh đạo Ban tham dự đầy đủ các cuộc họp do HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, UBND, các sở, ban ngành, HĐND các huyện, thành phố tổ chức.

1. Hoạt động thẩm tra: Ban Pháp chế đã tổ chức thẩm tra đối với 16 báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp các chuyên đề, kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IV¹. Ngoài ra Ban còn tham gia với Ban KT-NS thẩm tra báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Ban); phối

¹ Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2: Dự thảo nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và một số đối tượng khác công tác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu biên chế trong các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Đắk Nông năm 2022.

Kỳ họp thứ 4: Thẩm tra báo cáo phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; hoạt động 6 tháng đầu năm của 3 ngành TAND, VKSND, CTHADS tỉnh.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6: Dự thảo nghị quyết phê duyệt bổ sung tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đắk Nông năm 2022.

Kỳ họp thứ 5: Thẩm tra báo cáo phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2022; hoạt động năm 2022 của 3 ngành TAND, VKSND, CTHADS tỉnh; dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh.

2. Hoạt động giám sát: Năm 2022, Ban Pháp chế đã tham mưu cho HĐND tỉnh tổ chức 01 đợt giám sát chuyên đề và tổ chức 01 đợt giám sát chuyên đề của Ban, gồm:

- Tham mưu cho HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về việc chấp hành pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa². Ban chủ động tham mưu đoàn giám sát xây dựng hoàn chỉnh báo cáo giám sát về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.

- Giám sát việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức gắn với Đề án vị trí việc làm, cơ chế tự chủ tài chính tại một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh³.

- Tham gia đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đối với diện tích đất thu hồi từ các Công ty nông, lâm nghiệp; Nông; Lâm trường giao về cho địa phương quản lý sử dụng giai đoạn 2015-2021. Ngoài ra Lãnh đạo Ban còn tham gia các hoạt động giám sát do Thường trực HĐND, các Ban HĐND tổ chức.

3. Hoạt động khảo sát: Lãnh đạo Ban đã tham gia với Thường trực tổ chức khảo sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 tại huyện Krông Nô, huyện Tuy Đức để hoàn thiện báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh theo luật định; tham gia tích cực các đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. Trong quá trình tham gia khảo sát, lãnh đạo Ban đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, thiết thực, góp phần hoàn thiện báo cáo kết quả khảo sát, cùng với các cơ quan, đơn vị phối hợp đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ngoài những nhiệm vụ trên, năm 2022 Ban đã chủ động nghiên cứu, đề xuất xử lý một số đơn thư khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại trong quá trình, giải quyết đơn thư của các cơ quan chuyên môn; Ban tiếp nhận 09 đơn khiếu nại, kiến nghị, chuyển 06 đơn, hướng dẫn 03 đơn; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh rà soát danh mục văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của Bộ, ngành trung ương; Tham dự hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng; tham dự hội nghị Thường trực HĐND 2 cấp tỉnh, huyện lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Cư Jút.

Hoạt động của Ban trong năm 2022 đã hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đề ra, thành viên Ban luôn chủ động, tích cực tham gia đầy đủ các hoạt

² Giám sát tại Sở giao thông vận tải, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'inh, UBND thành phố Gia Nghĩa.

³ Giám sát tại Sở: Tài nguyên – Môi trường, Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Nội vụ, Đài Phát Thanh Truyền hình, trường Cao đẳng Cộng đồng, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng; UBND các huyện: Tuy Đức, Đắk R'ấp, Đắk Glong, Cư Jút, Krông Nô, Đắk Mil, thành phố Gia Nghĩa.

động của Ban, tham gia đầy đủ các Kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IV, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh tại các cuộc họp HĐND tỉnh và tại nơi mình ứng cử, tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, trước kỳ họp thứ 4, sau kỳ họp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2022 hoạt động của Ban vẫn còn một số hạn chế như thành viên Ban chưa tham gia đầy đủ các hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban phần nào ảnh hưởng đến chất lượng trong một số lĩnh vực của Ban do các thành viên của Ban đa phần là lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, công tác chuyên môn nhiều, Một số nội dung, chương trình phải thay đổi để phù hợp với chương trình hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn trong thời gian qua, Ban Pháp chế triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 như sau:

- Chủ động nghiên cứu tài liệu, phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết, chuẩn bị tốt nội dung cho Kỳ họp thứ 6, kỳ họp thứ 7 và các kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh.

- Triển khai công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh ban hành theo đề nghị của các Bộ, ngành trung ương và theo dõi văn bản quy phạm pháp luật của HĐND cấp huyện gửi; tham mưu cho ý kiến các văn bản theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

- Về hoạt động giám sát: Việc chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các đợt giám sát, khảo sát thuộc lĩnh vực của Ban theo quy định; tham gia các đoàn giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.

- Tham dự các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các Kỳ họp HĐND tỉnh; tham dự các cuộc họp, kỳ họp do HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức.

- Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban theo quy định.

- Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh theo phân công của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Phòng: Dân nguyện, Công tác HĐND;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ngọc Khoa